

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤษาสีรินทร เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโสภณ โมรา	ประธานสภาเทศบาล	โสภณ โมรา	
๒	นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ	สมาชิกสภาเทศบาล	นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ	
๓	นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์	
๔	นายมนตรี กัลยา	สมาชิกสภาเทศบาล	มนตรี กัลยา	
๕	นายยงยุทธ สมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	ยงยุทธ สมทอง	
๖	นายจรรย์ เมืองไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	จรรย์ เมืองไทย	
๗	ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพโรจน์ ภิญโญ	
๘	นายนคร ทองคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	นคร ทองคำ	
๙	นายโสภณ เมืองทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาล	โสภณ เมืองทรัพย์	
๑๐	นายอำนาจ เพ็งจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	อำนาจ เพ็งจันทร์	
๑๑	นายวิชัย พลายด้วง	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย พลายด้วง	
๑๒	นายปฏิภาณ เสนาะคุณ	เลขานุการสภาเทศบาล	ปฏิภาณ เสนาะคุณ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจัน เนื้อเขียว	รองประธานสภาเทศบาล		ลา
๒	นายศุภชัย ฤกษ์มงคล	สมาชิกสภาเทศบาล		ลา
๓	นายจิตติ พรหมเพศ	สมาชิกสภาเทศบาล		ลา
๔	นายโชคดี หนูศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล		ลา
๕	นายปัญญา จินาวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล		ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง	นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง	ทรงชัย วงษ์วัชรดำรง	
๒	นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล	รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง	สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล	
๓	นายชนคม เจริญฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง	ชนคม เจริญฤทธิ์	
๔	นายวัชระ วสุนธราภิวัฒน์	รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง	วัชระ วสุนธราภิวัฒน์	
๕	นางเตือนจิต จงคง	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล	เตือนจิต จงคง	
๖	นางชนิษฐา รังสีมันตุชาติ	หัวหน้าสำนักปลัด	ชนิษฐา รังสีมันตุชาติ	
๗	นางจตุพร แก้วเนิน	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	จตุพร แก้วเนิน	
๘	นางปรีดา หอมนุ่น	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม	ปรีดา หอมนุ่น	
๙	นางนงนภัส นำผล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	นงนภัส นำผล	
๑๐	นายศุภศักดิ์ รักเล่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศุภศักดิ์ รักเล่ง	
๑๑	นางอารีย์ เจริญฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อารีย์ เจริญฤทธิ์	
๑๒	นายกษิตศิ แสงจันทร์	รก. ผอ.กองช่างสุขาภิบาลฯ	กษิตศิ แสงจันทร์	
๑๓	นางสาววิชดา สารโคกสูง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	วิชดา สารโคกสูง	
๑๔	นายอนุชา ธนาวุฒิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุชา ธนาวุฒิ	
๑๕	นายสีบพงศ์ ธรรมภิบาลอุดม	สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ๑	สีบพงศ์ ธรรมภิบาลอุดม	
๑๖	นายเจริญพร วงศ์อักษร	ประธานชุมชนยุทธศาสตร์	เจริญพร วงศ์อักษร	
๑๗	นายการุญ ปัจจะสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลวัดชัยชุมพล	การุญ ปัจจะสุวรรณ	
๑๘	นายยศฐา คำงาม	ประธานชุมชนโดมทองธานี	ยศฐา คำงาม	
๑๙	นางศิริวรรณ ขวัญใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศิริวรรณ ขวัญใจ	
๒๐	นายสยมพร หอมสีฟ้า	ประธานชุมชนตลาดใน	สยมพร หอมสีฟ้า	
๒๑	นายสุจินต์ สมทรง	ประธานชุมชนบ้านในหวัง	สุจินต์ สมทรง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

<p>นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล</p>	<p>ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสีรินทรเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้-</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๔ ยุติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) (กองช่าง)</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๕ ยุติเรื่อง ขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล)</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ วันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลลา ๕ ท่าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) นายประจักษ์ เนื้อเขียว ๒) นายศุภชัย ฤกษ์มงคล ๓) นายจิตติ พรหมเทศ ๔) นายโชคดี หนูศิริ ๕) นายปัญญา จินาวงศ์ <p>๑.๒ เรื่องการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p>ตามที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กองการศึกษา ขอรายงานการขอขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ทราบเรื่องรายงานการขอขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p>ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เรื่อง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่</p> <p style="text-align: right;">/ประชุม...</p>

	<p>ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น</p> <p>ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียนตามที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอรับ</p>
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล	<p>รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๑๐ วาระ ๑๖ หน้า</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ ๔</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ ๔ - ๔</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ ๔ - ๕</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ ๕ - ๗</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๕ อยู่ในหน้าที่ ๗ - ๙</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๖ อยู่ในหน้าที่ ๙ - ๑๐</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๗ อยู่ในหน้าที่ ๑๐ - ๑๒</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๘ อยู่ในหน้าที่ ๑๒ - ๑๔</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๙ อยู่ในหน้าที่ ๑๔ - ๑๖</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๑๐ อยู่ในหน้าที่ ๑๖</p>
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	<p>มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคำพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างครับ</p> <p>ไม่มีครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	<p>มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขคำพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างครับ</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ถูตติเรื่อง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธนม เจริญฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้-

หลักการ

เนื่องจากปัจจุบันอุบัติการณ์โรคไตและภาวะไตระยะสุดท้ายมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยผู้ป่วยควรได้รับการฟอกเลือดอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ตามสิทธิการรักษา ผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเช่น การเดินทาง หรือยาฉีดเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงหลังการฟอกเลือด เป็นต้น ผู้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีจำนวน ๑๕ คน ปัจจุบันได้ใช้บริการศูนย์ไตเทียม ณ โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแต่ละคนจะต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งศูนย์ไตเทียมฟอกเลือดโดยใช้ไตเทียม (Hemodialysis) เพื่อให้บริการฟอกเลือดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ และมาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

เหตุผล

ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนจากการย้ายสถานที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากโรงพยาบาลทุ่งสง(ชัยชุมพล) ไปยังโรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) ทำให้ผู้รับบริการในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย และระยะทางในการเดินทาง ไปยังสถานบริการดังกล่าว นอกจากนี้ การดำเนินงานศูนย์ไตเทียม ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง แต่เทศบาลเมืองทุ่งสงยังขาดบุคลากรดังกล่าว และประกอบกับการฟอกเลือดต้องใช้เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีราคาแพง ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโดยใช้สถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดตั้งเป็นศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้รับเป็นประโยชน์ตอบแทนจาก

ดำเนินการ

ในการนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมดังกล่าวโดยให้ทางเอกชนเข้ามาดำเนินการโดยทำสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินจากการใช้พื้นที่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม การขอขึ้นทะเบียน หน่วยไตเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการจะให้เอกชนดำเนินการทั้งสิ้น โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงจะใช้สถานที่บริเวณชั้น ๒ อาคาร ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานที่จัดตั้งของศูนย์ไตเทียม แต่การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมดังกล่าว เอกชนที่เข้ามาดำเนินการมีความจำเป็นต้องมีการดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกในการให้บริการและการขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ต้องได้รับการตรวจสอบจากกองช่าง เทศบาลเมืองทุ่งสงก่อน

	<p>ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ข้อ ๕ ในระเบียบนี้</p> <p>“ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่นที่ทำให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน</p> <p>“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดขึ้นตามกฎหมาย</p> <p>“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด</p> <p>“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด</p> <p>หมวด ๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน</p> <p>ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการโดยวิธีประมูล</p> <p>(๑) มีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>(๒) มีกำหนดเกิน ๓ ปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ</p> <p>การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย</p> <p>ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอความรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพื่อขอจัดตั้งศูนย์ไต่ถามเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วีรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>สมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ คุณวิชัย พลายด้วง</p>
<p>นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จากญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไต่ถามเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ จากหลักการและเหตุผลที่ได้ศึกษา ณ วันนี้ ถ้าศูนย์ไต่ถามเกิดที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เราใช้ศูนย์บริการที่อาคาร ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมอยากทราบว่าเอกชนมาดำเนินการต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ปีละเท่าไร คือผมกลัวว่าชาวบ้านจะคิดว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเอกชน ผมกลัวอย่างเดียว และเมื่อหมดสัญญาการเช่าที่เช่าทรัพย์สินของเทศบาล สมบัติเหล่านั้นจะเป็นของเทศบาลหรือไม่ สมมุติว่าให้เช่า ๓ ปี วงเงินปกติวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ไต่ถาม มาดำเนินการทางเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดการดูแลหรือไม่ การดูแลสถานที่ให้ศูนย์ไต่ถามดำเนินการทางเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดการดูแลหรือไม่ หรือซ่อมแซมต่างๆ ของศูนย์ไต่ถาม ผมมีข้อสงสัยเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>เชิญครับท่านนายกฯ</p>

<p>นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ศูนย์ไต่เตียมเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่เดิม แล้วมีการย้ายไปอยู่โรงพยาบาลทุ่งสง (ใหม่) ดังนั้นผู้ป่วยและญาติทั้งหมดล่ำรายชื่อและแจ้งความประสงค์มาเพื่อที่จะให้ทางเทศบาล จัดตั้งศูนย์บริการแห่งนี้ ดังนั้นความรู้ที่เราได้รับในการดำเนินการการจัดตั้งมันจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเบื้องต้นเปรียบเทียบกับมีเทศบาลใดบ้างที่ตั้งศูนย์ไต่เตียมครบ จึงได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาดูงาน และระเบียบจากเทศบาลเช่น ๑.จากเทศบาลวิเชียร จังหวัดภูเก็ต ก็ได้รวบรวมเอกสารดูข้อดี ข้อเสียทั้งหมด และเทศบาลเมืองชุมพร ในที่ประชุมก็สรุปว่าเมืองชุมพรเป็นส่วนที่ดีที่สุด และเทศบาลจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ จึงเอาหลักการของเทศบาลเมืองชุมพรมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้ ดังนั้นวาระที่เข้าในวันนี้เพื่อขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามความเห็นชอบให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนรายละเอียด TOR หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการเพื่อที่จะให้เป็นข้อระเบียบที่ถูกต้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ท่านสมาชิกว่าต้องมี ผมคิดว่าในส่วนนี้ การตรวจสอบระบบต่างๆ โดยเฉพาะสมาชิกไม่ใช่สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้พูดถึง ผมคิดว่าสมาชิกทุกคน ๑๘ คน ถึงแม้ว่าอยู่ในทีมผมก็ตรวจสอบเหมือนกัน ถือว่านั่นเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องได้รับอย่างเต็มที่ ไม่ได้มีส่วนแบ่งได้ใ้แก่กับผู้หนึ่งผู้ใด ในสังกัดเทศบาลที่จัดตั้งศูนย์แห่งนี้</p> <p>ดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าในเรื่องผลประโยชน์นี้ทับซ้อนอะไรต่างๆ มันจะต้องเป็นไปตามระเบียบในการตรวจสอบ ขณะนี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามีความเข้มข้นมากนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการทั้งหมด วันนี้ขอความเห็นชอบที่จะให้เป็นไปตามความต้องการ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับศูนย์ไต่เตียม นี้คือประเด็นที่ ๑</p> <p>๒. TOR ที่กำหนดทั้งหมดจะกำหนดหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ ผมก็ตอบไม่ได้ว่าข้อกำหนดทั้งหมดจะเป็นเหมือนกับที่เราไปศึกษาดูงานหรือมีอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p>ขอบคุณครับ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>ถ้าไม่มีผมขอมติครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไต่เตียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ กรุณายกมือครับ</p>
<p>นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขาธิการสภาเทศบาล</p>	<p>อนุมัติ ๙ เสียง</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไต่เตียมเทศบาล โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ กรุณายกมือครับ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ</p>
<p>นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขาธิการสภาเทศบาล</p>	<p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>อนุมัติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไต่เตียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ</p>

<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ</p>
<p>นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-</p> <p style="text-align: center;">หลักการ</p> <p>ขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เพื่อจ่ายสมทบ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในหนึ่งปีงบประมาณได้ในโครงการต่าง ๆ</p> <p style="text-align: center;">เหตุผล</p> <p>ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นจำเป็นต้องก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ ๓,๖๘๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ๒. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนภายในโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ ๒,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๓. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวังซอย ๒ งบประมาณ ๒,๖๔๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ๔. ค่าปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ ๑,๙๗๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๕. ค่าปรับปรุงพื้นลานรอบเมรุวัดเขาปริดี งบประมาณ ๑,๒๕๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ๖. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๑ งบประมาณ ๗,๙๕๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ๗. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๒ งบประมาณ ๕,๔๘๓,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ๘. ค่าก่อสร้างพื้นลานสนามเด็กเล่น โรงเรียนนริศรทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ ๖,๘๓๔,๐๐๐.- บาท (หกล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๙. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) <p>ทั้งนี้ การก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อมีความจำเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็น</p> <p style="text-align: right;">/ส่วนๆ...</p>

ส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อกำหนดผู้กู้เงินได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อกำหนดผู้กู้เงินจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งจ่ายในปี ๒๕๖๔ (บาท)	ตั้งจ่ายในปี ๒๕๖๕ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	๓,๖๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๘๓,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนภายในโรงฆ่าสัตว์	๒,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในห้วงซอย ๒	๒,๖๔๑,๐๐๐	๖๔๑,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	๑,๙๗๔,๐๐๐	๙๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงพื้นลานรอบเมรุวัดเขาปริดี	๑,๒๕๙,๖๐๐	๒๕๙,๖๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๑	๗,๙๕๗,๐๐๐	๑,๙๕๗,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๒	๕,๔๘๓,๐๐๐	๑,๔๘๓,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างพื้นลานสนามเด็กเล่นโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	๖,๘๓๔,๐๐๐	๘๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๓๕,๘๙๑,๖๐๐	๙,๑๔๘,๖๐๐	๒๖,๗๔๓,๐๐๐	

เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไม่สามารถแยกงบประมาณตั้งจ่ายได้ อีกทั้งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเห็นว่าจำเป็นต้องก่อกำหนดผู้กู้เงินงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๙,๑๔๘,๖๐๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหก ร้อยบาทถ้วน) และก่อกำหนดผู้กู้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖,๗๔๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบหก ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๓๕,๘๙๑,๖๐๐.- บาท (สามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหก ร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การก่อกำหนดผู้กู้เงินงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อมีความจำเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อกำหนดผู้กู้เงินได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณที่จะก่อกำหนดผู้กู้เงินต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

	<p>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๕ ข้อ ๓๘ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗</p> <p>ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ “การก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ” ให้กระทำได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง</p>
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	<p>สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>ถ้าไม่มีผมขอมติเนะครับ สมาชิกท่านใด อนุมัติขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า หนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) กรุณายกมือครับ</p>
นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขาธิการสภาเทศบาล	อนุมัติ ๑๐ เสียง
มติที่ประชุม	อนุมัติขอรับความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า หนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ยุติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ
นายวัชระ วสุนธราภิวังค์ รองนายกเทศมนตรี	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวังค์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-</p> <p style="text-align: center;">หลักการ</p> <p>ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพล</p> <p style="text-align: center;">เหตุผล</p> <p>ด้วย ในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้ศึกษาตามความสามารถของตนเองในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ</p>

	<p>เทคโนโลยี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยมีแผนเปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน และทางโรงเรียนได้ขอมติในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มติในการประชุมผู้ปกครองในการเห็นชอบเปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยมีการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะเปิดสอนดังนี้</p> <p>๑.ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน ๒.ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน ๓.ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน ๔.ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน ๕.ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบในการเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญครับคุณวิชัย พลายด้วง</p>
<p>นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จากญัตติขอความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล</p> <p>ผมเข้าใจในความรู้สึกของท่านผู้บริหาร ว่าการศึกษาต้องศึกษาตลอดชีวิตและผมเห็นด้วยในความรู้สึกว่าอยากจะทำให้มีการศึกษาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ผมมีอีกประเด็นหนึ่ง อยากจะถามว่าการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนงบประมาณแต่ละคน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ วันนี้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงบอกว่าได้ศึกษาเอาประจําติดจากพี่น้องผู้ปกครองทั้งหมดเค้าเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ผมกลัวว่ามันน่าจะไปไม่รอด และอย่างน้อยที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องมี ๓๐ คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เท่ากับว่าผู้เรียนมี ๓๐ คน เราจัดเวลาการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาไหนครับ และในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็กำหนดเรื่องระเบียบการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมอยู่แล้ว แล้วเราก็เสริมหลังเลิกเรียนฝาก ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าใช้บุคลากรหรือครูมาจากองค์กรภายนอกที่ถนัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ภายนอกหรือว่าใช้บุคลากรครูของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเองหรือว่าอย่างไร เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ใน ๑ ปี ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายได้จากเด็กที่เข้าไปเรียน ๖๐๐,๐๐๐ บาท/ปี แล้วเราสามารถบริหารจัดการเรียนอย่างนี้เราตั้งงบประมาณให้โรงเรียนอยู่แล้ว แต่งบประมาณที่ได้เพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐ ต่อปี ในเด็ก ๓๐ คน ผมอยากถามท่านประธานว่าจะใช้บุคลากรที่ชำนาญการพิเศษเรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาสอนหรือว่าใช้บุคลากรภายในของเราครับ ขอขอบคุณครับ</p>

<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>เชิญครับท่านนายกฯ</p>
<p>นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภา ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับ กว่าที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมาถึงจุดตรงนี้ ถ้าเราย้อนหลังกลับไป ก่อนที่เราจะเปิดหลักสูตร EP จนถึง ปัจจุบันขณะนี้ได้ก็อยู่ประมาณ ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ แสดงว่า ๖ ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นคุณภาพเปลี่ยนและนักเรียนได้รับการพัฒนา มากยิ่งขึ้นนั่นเป็นหลักสูตร EP นะครับ ทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าจะมีการเปิดหลักสูตรใหม่อีก ๑ หลักสูตร นั่นก็คือ คณิตวิทย์เทคโนโลยี ทางโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง ได้มีมติเห็นชอบที่จะให้ทางโรงเรียนดำเนินการ แต่ก่อนดำเนินการทั้งครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาได้ดูงานจากโรงเรียนต่างๆ ขึ้นนำระดับประเทศ แล้วถึงนำกลับมาที่จะวางหลักการ ดำเนินการที่เสนอในวันนี้ครับ</p> <p>ผมคิดว่าในเรื่องทั้งหมดมันเป็นโอกาสในการศึกษาที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ผมเน้นสู่ ความเป็นเลิศ เพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ท่านจะเห็นนะครับว่าทุกคนมุ่งไปที่นั่น ดังนั้นการคุมกำเนิดและพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิชาการ เราก็จำเป็นที่จะให้โรงเรียนเทศบาลวัดชัย ชุมพล พัฒนาในด้านนี้ ส่วนอีก ๒ โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดโคก สะท้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ก็ไม่บอกว่าเราจะละทิ้งนะครับ บุคลากรก็เช่นเดียวกัน การที่ จะสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ EP หรือหลักสูตรคณิตวิทย์ และเทคโนโลยี แน่นนอนครับว่าครูภายใน โรงเรียนต้องเป็นอันดับหนึ่ง แต่ครูภายนอกก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะในการติว ซึ่งปีนี้เป็นนโยบายของ ทุกโรงเรียนในการเตรียมการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้บริหารแต่ละโรงเรียนต้องทำ แผนเตรียมการว่า การให้ความรู้จากภายในหรือภายนอกก็ให้ดำเนินการในเรื่องงบประมาณที่จาก เทศบาลจะจัดสรร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในทุกระดับนะครับ นั่นเป็นนโยบายที่มอบให้ไปแล้ว ส่วนหลักสูตรนี้ แน่นนอนนะครับว่า ในปีการศึกษาหน้าต้องเกิดขึ้นแน่นอน บุคลากรที่มีความพร้อม ขณะนี้ ระดับหนึ่ง เราจำเป็นที่จะต้องมีจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมตรงนี้อีกเช่นกัน เพราะว่า ความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะขณะนี้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นเรื่องสำคัญ ท่านจะ เห็นนะครับว่า คนที่คิดว่าวิเคราะห์ได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ได้รับความรู้จากเรื่องวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การค้นคว้าที่จะสู่ความเป็นเลิศ มันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการเป็นพื้นฐาน บทพิสูจน์ของโรงเรียน เทศบาลวัดชัยชุมพล ที่เราได้เตรียมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้ว่าในปีการศึกษานี้ เด็ก โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สอบได้ที่ ๑ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนอันดับ หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสง ถือว่าระดับต้นของอำเภอทุ่งสง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลสอบได้ที่หนึ่งทั้งหมด แต่น่าเสียดายครับ ว่าโรงเรียนในสังกัดของเราก็มี คุณภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ แพ้โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งตรงนี้นั้นจำเป็นต้องพัฒนาให้ เป็นระดับเดียวกัน ดังนั้นเราจะพิสูจน์ได้ว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือไม่ดี หรือโรงเรียนเทศบาล วัดโคกสะท้อนไม่ดีก็ไม่ใช่ เพราะโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนสอบได้ที่ ๒, ๓ ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง และโรงเรียนทุ่งสงเช่นเดียวกัน ความเป็นเลิศหรือสิ่งที่ยกระดับความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการ ทั้งหมดนะครับ ผมจึงเห็นว่า การที่โรงเรียนเสนอมาเพื่อความเห็นชอบในการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเป็นเรื่องสำคัญใน การพัฒนาการศึกษาจะให้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>เชิญครับคุณวิชัย พลายด้วง</p>

นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล	ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชี้แจง แต่ผมยังคาใจอยู่หนึ่งเรื่อง ว่าห้องเรียนพิเศษตรงนี้เราจัดการเรียนการสอนในเวลากี่โมง หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรืออย่างไร ผมยังมีความสงสัย เพราะปกติเด็กก็เรียนหนังสือเต็มเวลาอยู่แล้ววันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือหลังเลิกเรียนทุกวัน หรืออย่างไร ผมขอให้ท่านนายกฯ ได้อธิบายด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	เชิญครับท่านนายกฯ
นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง	EP มี ๓๐ คน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ นั้นเป็นความสำเร็จที่ดำเนินการไปแล้ว ส่วนที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีก็ต้องเริ่มตั้งแต่ ๓๐ คน จนถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังนั้นจึงเป็นเฉพาะห้อง และการเรียนการสอนในเวลาปกติ เหมือนกับนักเรียนทั่วไป ขอขอบคุณครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ - ไม่มี- ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรุณายกมือครับ
นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล	อนุมัติ ๙ เสียง
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรุณายกมือครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ
นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล	งดออกเสียง ๑ เสียง
มติที่ประชุม	อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม คณะผู้บริหารเชิญครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	เชิญครับคุณวิชัย พลายด้วง
นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล	ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง ในเรื่องวาระอื่นๆ ผมขอความกรุณาว่าวันก่อนในญัตติวาระอื่นๆ ก็พูดคุยกัยไปแล้วว่า ขอความกรุณาทางสัญจรในชุมชนหลังโรงพยาบาล ซอย.๑ มั่นขำรูดขอให้ทางเทศบาลไปดูแล เพราะทางตรงนั้นเป็นทางลัดเข้าไปทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้ ผมอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วยดูแลปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขอขอบคุณมากครับ

นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	เชิญครับท่านนายกฯ
นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี	รับทราบครับ ผมแจ้งทางผู้อำนวยการแล้วครับท่านประธานเข้าใจก็คงจะทำตามลำดับความ เร่งด่วนครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	ผมขอเชิญเลขานุการฯ แนะนำพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ย้ายมาใหม่
นายปฏิภาณ เสนาะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล	ขอแนะนำพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งงานที่เทศบาล มีทั้งหมด ๔ ท่าน ขอต้อนรับครับ ๑. นางปรีดา หอมนุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ๒. นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๓. นางสาววิยดา สารโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๔. นางสาวกนกวรรณ ปรีชารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล	- ไม่มี - ถ้าไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ ปฏิภาณ เสนาะคุณ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายปฏิภาณ เสนาะคุณ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง